



Tiến Sĩ Devon Q. Horton, *Tổng Giám Đốc*

Ông Dijon DaCosta, Sr., *Chủ Tịch Hội Đồng*
 Bà Deirdre P. Pierce, *Phó Chủ Tịch*
 Bà Anna Hill
 Bà Whitney McGinniss
 Bà Allyson Gevertz
 Bà Vickie B. Turner
 Tiến Sĩ Joyce Morley

PHÁT HÀNH NGAY

Ngày 25 tháng 7 năm 2024

Liên Hệ:

Donald Porter, *Tiến Sĩ Giáo Dục (Ed.D.)*

678-481-4110

Carla Parker

404-734-1717

Tổng Giám Đốc DCSD Được Bổ Nhiệm vào Hội Đồng Cố Vấn về An Toàn Trường Học Đầu Tiên của Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ

Tiến sĩ Horton tham gia vào nhóm các chuyên gia an ninh quốc gia và các nhà lãnh đạo giáo dục uy tín

(STONE MOUNTAIN, GA)— DeKalb County School District (DCSD) tự hào thông báo rằng Tiến sĩ Devon Q. Horton, Tổng Giám Đốc đã được chọn để phụng sự cho Ban Cố Vấn Bên Ngoài của Trung Tâm Trao Đổi Thông Tin về An Toàn Trường Học thuộc Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (Department of Homeland Security, DHS) mới được thành lập. Hội đồng giàu sức ảnh hưởng này bao gồm các chuyên gia về an toàn trường học và các nhà lãnh đạo giáo dục, họ sẽ cung cấp hướng dẫn và khuyến nghị quan trọng để tăng cường an toàn và an ninh trường học từ mẫu giáo đến lớp 12.

Hội Đồng Cố Vấn sẽ cố vấn cho Bộ Trưởng Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ Alejandro N. Mayorkas thông qua Cơ Quan An Ninh Mạng Và Cơ Sở Hạ Tầng (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA) về việc triển khai các hoạt động thực tiễn về an toàn trường học dựa trên bằng chứng. Các khuyến nghị của hội đồng sẽ được công bố trên [SchoolSafety.gov](https://www.schoolsafety.gov), một nền tảng liên bang cung cấp các nguồn lực và hướng dẫn về an toàn trường học.

"Tôi cảm thấy vinh dự khi được phụng sự trong hội đồng cố vấn này và đóng góp vào nỗ lực quốc gia nhằm tạo nên những môi trường học tập an toàn hơn. Trong một thế giới tồn tại những mối đe dọa liên tục chuyển biến và gia tăng, tôi tin rằng những kinh nghiệm chung của chúng ta sẽ giúp xây dựng hoạt động hỗ trợ phát triển các giải pháp thiết thực, qua đó cải thiện khả năng bảo vệ học sinh, nhân viên và cộng đồng của chúng ta", Tiến sĩ Horton cho biết.

[Thông báo của DHS trong tuần này](#) được đưa ra gần hai năm sau khi [Đạo Luật về Những Cộng Đồng An Toàn Hơn của Lưỡng Đảng](#) mở rộng Trung Tâm Trao Đổi Thông Tin về An Toàn Trường Học Liên Bang và ra chỉ thị thành lập hội đồng cố vấn này. Hội đồng đại diện cho các quan điểm đa dạng từ nhiều lĩnh vực, bao gồm giáo dục, an toàn công cộng, an ninh mạng và quyền công dân.

Danh sách đầy đủ các thành viên đầu tiên của hội đồng có [TAI ĐÂY](#).

CISA sẽ triệu tập hội đồng để tham dự cuộc họp đầu tiên vào Mùa Thu năm 2024.

XXX